
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 

**************************** 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธนญชัย จันทร์แสนตอ ประธานสภา อบต. ธนญชัย จันทร์แสนตอ  
2 นางสมนึก ไชยทิง รองประธานสภา อบต. สมนึก ไชยทิง  
3 นายเด็ด ศรีค า สมาชิกสภา อบต.ม.1 เด็ด ศรีค ำ  
4 นายสุนทร มีชิน สมาชิกสภา อบต.ม.2 สุนทร มีชิน  
5 นายธีรเกียรติ พะตัน สมาชิกสภา อบต.ม.2 ธีรเกียรติ พะตัน  
6 นางเรณู ล้อสินค า สมาชิกสภา อบต.ม.3 เรณ ู ล้อสินค ำ  
7 นายเรืองเดช ระวังภัย สมาชิกสภา อบต.ม.3 เรืองเดช ระวังภัย  
8 นางปราณีต ผมปัน สมาชิกสภา อบต.ม.4 ปรำณีต ผมปัน  
9 นายละเมิด ขวาขันธ์ สมาชิกสภา อบต.ม.5 ละเมิด ขวำขันธ์  
10 น.ส.เนื้อน้อง อองกุลนะ สมาชิกสภา อบต.ม.5 เนื้อน้อง อองกุลนะ  
11 นายสุทธิ ติค า สมาชิกสภา อบต.ม.6 สุทธิ ติค ำ  
12 นายวงษ์เพชร ทาต่อย สมาชิกสภา อบต.ม.6 วงษ์เพชร ทำต่อย  
13 นายภูพิธนรัฐ ดีภัคตินันท์ สมาชิกสภา อบต.ม.7 ภูพิธนรัฐ ดีภัคตินันท์  
14 นางคล้าย มังดี สมาชิกสภา อบต.ม.7 คล้ำย มังดี  
15 นายเปรม ล้อสินค า สมาชิกสภา อบต.ม.8 เปรม ล้อสินค ำ  
16 นางค าแว่น ไชยโสภา สมาชิกสภา อบต.ม.8 ค ำแว่น ไชยโสภำ  
17 นางเฉลา เทพอินทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.9 เฉลำ เทพอินทร์  
18 นายพรมมา ใจมูล สมาชิกสภา อบต.ม.9 พรมมำ ใจมูล  
19 นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย เลขานุการสภา อบต. นำวฤทธิ์ ทองย้อย  

 
ผู้ขาดประชุม  -  ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแบงค์ เนตรขันทอง นายก อบต. แบงค์ เนตรขันทอง  
2 นางชุตินันท์ ภูมิภาค รองนายก อบต. ชุตินันท์ ภูมิภำค  
3  นายปกาสิต พรมมา รองนายก อบต. ปกำสิต พรมมำ  



4 นายสมบัติ มาท ามา เลขานุการนายก อบต. สมบัติ           มำท ำมำ  
5 นางวาริณี เสาวภา นักบริหารงานทั่วไป วำริณี เสำวภำ  
6 นางจันทรา เปี้ยจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ จันทรำ เปี้ยจันทร์  
       

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

เลขานุการสภา อบต. -บัดนี้  ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายพร้อมแล้ว   
(นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย) ส าหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ   

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  ก่อนที่จะด าเนินการประชุม  เมื่อที่ประชุมพร้อม
แล้ว  ขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2561  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน) 

ประธานสภาฯ - สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย คณะผู้บริหาร และ 
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ)  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   ขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบนะครับ  ส าหรับการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านฝาย ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน) นั้น  ทางผู้บริหารได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 
ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 
2561) ประกอบด้วย 3 ส่วน นะครับ ส่วนที่  1 ก็จะเป็นบทน า ประกอบด้วย
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประโยชน์ของการติดตามและ
ประเมินผล วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ขอบเขตการติดตามและ
ประเมินผล ประชากรในการติดตามและประเมินผล พ้ืนที่การติดตามและประเมินผล 
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และระยะเวลาการติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน เป็นการ
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 มา
จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ส าหรับรายละเอียดขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายแจ้ง
รายละเอียดครับ 

 

เลขานุการสภา อบต. - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย รองประธานสภาองค์การ 
(นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย) บริหารส่วนต าบลบ้านฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายพร้อมคณะ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ครับ ส าหรับส่วนที่ 2 ที่ท่านประธานสภาได้แจ้งไปบ้างแล้วนะครับผมขอแจ้ง
รายละเอียดต่อไปเลยนะครับ 



ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน 
แผนพัฒนาสามปี 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละของโครงการ 
ที่ปรากฏในแผนฯ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 83 29 34.94 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน 

164 2 1.22 

3.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

16 1 6.25 

4.  ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 1 10.00 

5.  ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการที่ด ี

13 2 15.38 

6.  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 - - 
รวม 288 35 12.15 
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จ านวนงบประมาณที่จ่ายจริง ในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ่ายจริง (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 19,244,890 9,142,174.36 47.50 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

2,151,487.19 212,848.04 9.89 

3.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

485,000 72,537 14.96 

4.  ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

220,000 26,200 11.90 

5.  ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

160,000 48,420 30.26 

6.  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - - - 
รวม 22,261,377.19 9,502,179.40 42.68 

 



 ส าหรับรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามเอกสารที่ได้แนบให้ทุกท่านได้ศึกษา
แล้วนะครับตั้งแต่หน้า 11 ไปจนถึงหน้า 28 นะครับ (ตามเอกสารที่แนบ) 

 ต่อไปส่วนที่ 3 สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผล หน้า 29 หรือตามท่ีได้กล่าว
ข้างต้นแล้วนะครับ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งปัญหาที่เราพบบ่อย ๆ 
ก็คือโครงการมีเยอะแต่งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายก็ได้ด าเนินการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณส าหรับโครงการที่ส าคัญและเป็นปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข 
และได้ประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้านงบประมาณ เช่น อ าเภอ จังหวัด นพค.34 
เป็นต้น และสุดท้ายก็เป็นภาคผนวก เป็นภาพการด าเนินงานต่าง ๆ นะครับ ขอแจ้งให้
ทุกท่านได้รับทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ - ครับตามท่ีท่านปลัดได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ)  เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม - ไม่มี 
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ประธานสภาฯ - ถ้าหากไม่มี ผมขอแจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ) (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ครั้งที่ 1 เดือนเมษายนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

วาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    2.1 รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

      ประจ าปี  พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วให้แก่สมาชิกได้ตรวจสอบ 
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ) แล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ครับ  
 

ที่ประชุม  - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ   - หากไม่มีท่านใดแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในบันทึกการประชุมสภาองค์การ 
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ) บริหารส่วนต าบลบ้านฝาย รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  

พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม  
  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม     - เป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุม   

 

วาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

 



วาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

 

วาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ  5.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)                  
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) ส าหรับรายละเอียดขอเรียนเชิญท่าน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายชี้แจงครับ 
 

นายก อบต. บ้านฝาย - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
(นายแบงค์ เนตรขันทอง) ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

6 
        

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับรายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง ครับ 

 

นางจันทรา  เปี้ยจันทร์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย รองประธานสภาองค์การ 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) บริหารส่วนต าบลบ้านฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายพร้อมคณะ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ 
ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ต้องเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป   ส าหรับร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561)  
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล, บัญชีสรุปโครงการพัฒนา, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561,  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (แบบ ผ 01) และบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (แบบ ผ 08)  

 ส าหรับรายละเอียดโครงการพัฒนาตามแบบ ผ.01  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร 

1. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า    
รักษ์น้ า เพ่ือสร้างความรักความสมัครสามานสามัคคี เป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ
แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้กับชุมชนพ้ืนที่สาธารณะ 



รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ าในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร ในเขตพ้ืนที่ต าบล  
บ้านฝาย งบประมาณ 5,000 บาท ปี 2561-2564 
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แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ ์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือส าหรับน ามาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจในการ
เดินทางไปติดต่อราชการ อบรม ประชุมสัมมนา การติดต่อประสานงาน
กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งเดิมที่มีอายุการใช้งาน 15 ปี อยู่ในสภาพที่เก่าและช ารุด ซึ่งมี
ลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้ 
รถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ 814,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 
- ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
     1. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
     2. ห้องโดยสารเป็นดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
     3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
     4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

    2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  
     เพ่ือใช้ในส านักงาน โดยมีลักษณะครุภัณฑ์เป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดติด  
     ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง  
     งบประมาณ 17,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 
3.  แผนงานเคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน   
     เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ส านักงานเดิมที่มีอายุการใช้งานนานถึง 14 ปี อยู่ใน 
     สภาพเก่าและช ารุด โดยมีลักษณะครุภัณฑ์เป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิด       
     ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง  
     งบประมาณ 42,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 

ขอน าเรียนชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) ขอบคุณคะ 
 

ประธานสภาฯ  - ครับตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายและนักวิเคราะห์นโยบาย 
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ)  และแผนได้น าเรียนชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน  

ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) ให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) 
ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดสงสัยรายละเอียดอันใดหรือไม่ครับ เชิญครับ  
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ส.อบต. ม.9 - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย รองประธานสภาองค์การ 
(นายพรมมา ใจมูล) บริหารส่วนต าบลบ้านฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายพร้อมคณะ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ 
กระผม นายพรมมา ใจมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย หมู่ที่ 9 
บ้านโพนทอง ขอเรียนถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายนะครับ ว่า 
การที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายจะจัดซื้อรถยนต์ส านักงานเพ่ิม 
เนื่องจากว่ารถยนต์คันเก่าช ารุดเพราะใช้มาเป็นเวลานานถึง 15 ปี นั้น ผมก็เห็นถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อใหม่ ซึ่งงบประมาณก็สูงพอสมควร  แล้วจะมี
ผลกระทบต่องบประมาณท่ีจะน ามาพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายก อบต. บ้านฝาย - ครับขอบคุณครับท่านพรมมา ใจมูล มากครับ ผมขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้ 
(นายแบงค์ เนตรขันทอง) รับทราบนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นั้นก็เพ่ือให้

สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายด้าน
สถานที่ที่ท างาน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงานก็ต้องมีการจัดซื้อหามาทดแทนที่มีอยู่เนื่องจากระยะเวลาการใช้งาน ก็มี
เสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน 
ประชาชนที่ใช้บริการและทรัพย์สินของทางราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ในองค์กร นะครับ ส าหรับด้านงบประมาณนั้น แทบจะไม่กระทบต่อ
งบประมาณด้านพัฒนาหมู่บ้านเลยนะครับ เพราะที่ผ่านมาแต่ละหมู่บ้านก็มีโครงการ
หลาย ๆ โครงการจากหลายหน่วยงานเข้ามาในแต่ละหมู่บ้าน เช่น โครงการต าบลละ 
5 ล้าน โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการชุมชนละ 300,000 บาท ของเกษตร ซึ่งก็
สามารถลดจ านวนโครงการของแต่ละหมู่บ้านที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นะ
ครับ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายก็จะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านตามที่ได้ลงประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องเดือดร้อนต่อไป
ในปี งบประมาณต่อไปครับ  ผมขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ      
ขอบคุณครับ 

 

ส.อบต. ม.9 - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย รองประธานสภาองค์การ 
(นายพรมมา ใจมูล) บริหารส่วนต าบลบ้านฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายพร้อมคณะ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ 
กระผม นายพรมมา ใจมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย หมู่ที่ 9 
บ้านโพนทอง ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝายนะครับที่ 
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ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งหมู่ที่ 9 บ้านโพนทองปีนี้ก็ได้มีโครงการต่าง ๆ  
เข้าหมู่บ้าน ขณะนี้ ได้ด าเนินโครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายกกมะตูม ซึ่งต่อจากตัวเดิม เป็นงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ กระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ  

 



ประธานสภาฯ - ครับมีท่านใดสงสัยสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ)  
 

ที่ประชุม    - ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ    - ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยอันใดแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความ 
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ)    เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      

   ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    - เป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี            
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ)     (พ.ศ.2561- 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) 

 

วาระท่ี 5     เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ    - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือว่าจะสอบถามเรื่องอันใด                  
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ)    ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
  

ประธานสภาฯ - ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแนะใด ๆ แล้ว การประชุมก็ 
(นายธนญชัย จันทร์แสนตอ) ด าเนินมาครบทุกวาระ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

บ้านฝาย  คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ผมขอ
ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุมเวลา        - 11.00 น. 
 

  ลงชื่อ นำวฤทธิ์   ทองย้อย ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นายนาวฤทธิ์   ทองย้อย) 
  ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 
 

  ลงชื่อ พรมมำ   ใจมูล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายพรมมา  ใจมูล) 
  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย หมู่ที่ 9 

10 
 
 

  ลงชื่อ เรืองเดช  ระวังภัย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายเรืองเดช  ระวังภัย) 
  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย หมู่ที่ 3 
 

  ลงชื่อ สุทธิ   ติค ำ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสุทธิ   ติค า) 
  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย หมู่ที่ 6 
 

  ลงชื่อ ธนญชัย  จันทร์แสนตอ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายธนญชัย  จันทร์แสนตอ) 



  ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 
 

 

 


